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รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ครั้งที่  5/ 2563 
เมื่อวันพุธที่  13  พฤษภาคม  2563 

โดยประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ) 
------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย 
2. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3. ดร.จีระ   หงส์ลดารมภ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายชนรรค์   พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย์ชาญ ถนัดงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ว่าที่ร้อยตรีขันธ์ชัย วิจักขณะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายธีรยุทธ์   หล่อเลิศรัตน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล   คุ้มทรัพย์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
10. รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ   สัมพันธ์พานิช   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. ดร. สิริเบญจา กอวัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. นายดิษพงศ์   พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
16. นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ   ศิริชานนท์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร 
19. นายพิษณุวัตร   สุจวิพันธ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรานิษฐ์   สิทธินพพันธ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว   เอ่ียมแฉล้ม   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร 
23. นายอมรเทพ สีนวนสูง กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์ สุขมั่น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
25. นายบุญช่วย  เจริญผล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
26. นายชัยศักดิ์  คล้ายแดง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
27. นายธนวิทย์   ลายิ้ม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
28. นางสาวอรอนงค์   สรรเสริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์ กมลขันติธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์   ภัยวิมุติ   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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31. นางฉัตรกาญจน์   ดรุมาศ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
32. นางสาวจุฬาณี ทาเท่ียง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์   ศรีเมืองธน   รองอธิการบดี 
2. นางสาวณภัทร   ยศยิ่งยง   คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ   ศศิธรโรจนชัย   ผู้อ านวยการส านักงาน 
   ประกันคุณภาพการศึกษา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ ์ อยู่ส าราญ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ 
   และงานทะเบียน 
5. นายยศกร สายมั่น รักษาราชการแทน 
   ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
6. นางสาวรุ่งอรุณ  แพ่งเกษม   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 
7. นางสาวอังคณา อินทแสง หัวหน้านักวิชาการเงินและบัญชี 
8. นางสาวปราณปรียา ปิ่นโต บุคลากร กองบริหารงานบุคคล 
9. นางสาวสุฑารัตน์ นิ่มละออ บุคลากร กองบริหารงานบุคคล 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวาล นาคศุภรังษี หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
11. นางสาวสุวิมล เจียรธนาวานิช อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
12. นางสาวณัฐพร ยิ่งยงวัฒนกุล อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 1.1 ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 

1.1.1 หนังสือจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม             
เรื่อง ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ (วาระลับ) 

เนื่องจากในวาระที่  1.1.1  เรื่อง ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รักษาราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย                      
มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระดังกล่าวจึงขออนุญาตออกจากที่ประชุม  และกลับเข้าท่ีประชุมในวาระท่ี  1.1.2 
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1.1.2 การเปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฝ่ายอาคารและสถานที่ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  กล่าวถึง รองศาสตราจารย์                      
ดร.พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   ว่าด้วยการลาออกจากประธาน
คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฝ่ายอาคาร                                
และสถานที ่

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ชี้แจงว่า เนื่องจากได้รับมอบหมายภาระงานจากหน่วยงานต้นสังกัด คือ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นงานด้านบริหารสถาบันและยุทธศาสตร์วิจัยที่ต้องประสาน  และท างานร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเครือข่ายกว่า  8  มหาวิทยาลัย  จึงมีความประสงค์ขอลาออกจากประธานคณะกรรมการฯ 
ตั้งแต่วันที่  30  พฤษภาคม  2563  เป็นต้นไป 

ดร.ศักดิ์ทิพย์   ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย   แสดงความคิดเห็นว่า 
มหาวิทยาลัยต้องการหาผู้ที่จะมาดูแลพัฒนามหาวิทยาลัย  และรับช่วงต่อ  ซึ่งได้พิจารณาพูดคุย                                              
กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน  และเล็ ง เห็นว่า นายดิษพงศ์   พานิช                                                        
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสนใจ  และตามเรื่องต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี                             
จึงขอเสนอ นายดิษพงศ์  พานิช เข้ามาเป็นประธานคณะกรรมการฯ  เพ่ือช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าว 

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ชี้แจงว่า การลาออกจากประธานคณะกรรมการฯ จะมีผลในวันที่  1  มิถุนายน  2563                        
ซึ่งมีการนัดประชุม  และยังมีการมอบหมายงานกันอยู่ในขณะนี้  โดยการท างานจะมีการประชุม                                        
เดือนละครั้ง คาดว่าในเดือนกรกฎาคม สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  มีแนวโน้ม             
ที่ดีข้ึน  และสามารถรับช่วงต่อได้ 

นายดิษพงศ์  พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ขอขอบคุณ                                       
และยินดีรับหน้าที่ประธานคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                                            
ราชมงคลกรุงเทพ ฝ่ายอาคารและสถานที่ 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ เห็นชอบ  และอนุ มัติ ให้ นายดิษพงศ์   พานิช  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฝ่ายอาคารและสถานที่  ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2563  
เป็นต้นไป 

1.2 อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 

1.2.1 งบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามถึงเรื่องงบประมาณ                                
ทีม่หาวิทยาลัยถูกตัดจ านวน  98.9  ล้านบาท (เก้าสิบแปดล้านเก้าแสนบาท)  เพราะเหตุใด 

นายสมพร  ปิยะพันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย   ชี้แจงว่า 
งบประมาณที่มหาวิทยาลัยโดนตัดเป็นจ านวน  98,429,500  ล้านบาท (เก้าสิบแปดล้านสี่แสนสองหมื่น          
เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณนั้น มหาวิทยาลัยถูกตัดงบประมาณ  2  กลุ่ม  



( 4 ) 

คือ 1) งบประมาณด้านการลงทุน จ านวน  71,920,000  ล้านบาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)                                          
และ 2) งบประมาณอุดหนุน จ านวน  28,429,500  ล้านบาท (ยี่สิบแปดล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพัน                                                 
ห้าร้อยบาทถ้วน)  ซึ่งยอดนี้เป็นงบประมาณเกี่ยวกับการฝึกอบรมทั้งหมด  เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถจัดอบรมได้  ท าให้ถูกตัดเข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. 2561  ส่วนงบประมาณ  ด้านการลงทุนที่มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์  ศรีเมืองธน  รองอธิการบดี          
เป็นผู้ดูแล มี  3  ส่วนที่ถูกตัด ประกอบด้วย 

1) งบประมาณด้านการลงทุน จ านวน  40,000,000  ล้านบาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) 
ของอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์  สาเหตุเนื่องมาจากยังไมม่ีการท าสัญญาคู่ค้าแต่อย่างใด 

2) งบประมาณด้านการลงทุน จ านวน  30,000,000  ล้านบาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)                                   
ของอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาเหตุเนื่องมาจากยังไม่มีการท าสัญญาคู่ค้าเช่นกัน                                
ซึ่งเป็นงบผูกพันมาตั้งแตป่ี 2557 

3) งบประมาณด้านการลงทุน จ านวน  1,920,000  ล้านบาท (หนึ่งล้านเก้าแสน
สองหมื่นบาทถ้วน) ของอาคาร  36  สาเหตุเนื่องมาจากยังไม่มีการท าสัญญาคู่ค้า  และไม่มีสัญญาผูกพันใด ๆ 
เช่นกัน 

ดร.ศักดิ์ทิพย์   ไกรฤกษ์   นายกสภามหาวิทยาลัย   สอบถามว่า  เหตุ ใด                                                           
จึงมีความล้าช้า  และน าไปสู่การถูกตัดงบประมาณ 

นายสมพร  ปิยะพันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย   ชี้แจงว่า                                              
มีความเกี่ยวพันกับการยื่นอุทธรณ์ตั้งแต่ปี 2557  ซึ่งในขณะนี้ ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพล                 
เดชะดนุวงศ์  ผู้ช่วยอธิการบดี  เข้ามาช่วยในการเร่งด าเนินงานดังกล่าวหลายส่วนแล้ว  และได้จัดประชุม
ทุกสัปดาห์เพ่ือติดตามเร่งรัด  และเข้าไปดูแล  โดยก าหนดให้มรีายงานผลการด าเนินงานสองสัปดาห์ครั้ง 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า อาคารปฏิบัติการ
เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์เหตุใดจึงโดนตัดงบประมาณ 

นายสมพร  ปิยะพันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย  ชี้แจงว่า                            
เป็นการปรับปรุงชั้นต่าง ๆ ภายในอาคาร  มีประเด็นปัญหาการร้องเรียนเรื่องของการเข้าไปด าเนินการ                    
ในพ้ืนทีช่่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงไม่สามารถด าเนินการต่อได้ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์   ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย   สอบถาม นายชนรรค์                                     
พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรียนช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าว 

นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ชี้แจงว่า 
ประเด็นส าคัญคือความพร้อมของการด าเนินงาน จึงท าให้การด าเนินงานล่าช้าไป 

นายสมพร  ปิยะพันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า 
แบบของอาคารก่อนหน้านั้น ไม่เสร็จ จึงไม่สามารถเขียนแบบต่อไปได้  และจะตามก าชับติดตาม                              
งานทุกสัปดาห์ 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ รับทราบ  และให้ติดตามเร่งรัดการด าเนินงาน 
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1.2.2 กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 

วันที่  24  กุมภาพันธ์  2563  นายสมพร  ปิยะพันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัย  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวสู่ความยั่งยืน   จัดโดย
คณะกรรมการด าเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว ณ หอประชุมส านักงานอธิการบดี ภายใต้วัตถุประสงค์
ในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว  เพ่ือให้บุคลากรได้ตระหนัก                                   
ถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและเตรียมพร้อมสู ่การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั ่งยืน  ในโอกาสนี้                                
รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   ให้เกียรติ                                                 
ร่วมบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวสู่ความยั่งยืน”  เพ่ือสนับสนุนและรณรงค์                        
ให้เกิดกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับบุคลากร 

วันที่  26  กุมภาพันธ์  2563  นายสมพร  ปิยะพันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัย  พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ร่วมวางแนวทาง                                     
การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน                            
ณ ห้องประชุมสโรบล  ทั้งนี้ ได้มีกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการที่จะต่อต้านการทุจริต                                    
ทุกรูปแบบ  โดยท าสัญลักษณ์มือต่อต้านการทุจริต และเชิญชวนให้หน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ร่วมบริหารงานและปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล  และต่อต้าน                         
การทุจริตทุกรูปแบบ 

วันที่  27  กุมภาพันธ์  2563  ดร.ธวัชชัย  สารวงษ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                   
และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ให้การต้อนรับ คุณวิวรรธน์  
เลิศวัฒนศักดิ์ ผู้อ านวยการฝ่ายขายเอกชนและราชการ กรุงเทพฯ และคุณรมิดา   พรหมเสน  ผู้จัดการ                             
ฝ่ายขายราชการและวัสดุสิ้นเปลือง กรุงเทพฯ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด   เพ่ือลงนามบันทึก                                   
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษา                                       
และสถานประกอบการ และเป็นการพัฒนา การจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และร่วมกันพัฒนางานวิจัย                           
และวิชาการร่วมกัน 

วันที่  28  กุมภาพันธ์  2563  ดร.ธวัชชัย  สารวงษ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                       
และเทคโนโลยี  ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.พัฒนศักดิ ์  มงคลวัฒน์  คณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์  ยิ้มวาสนา  อาจารย์ประจ า                   
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล  เพ่ือประชุมหารือวางแนวทางความร่วมมือ
ทางวิชาการในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์                          
และเทคโนโลยี 

วันที่  9  มีนาคม  2563  นางสาวณภัทร  ยศยิ่งยง  คณบดีคณะเทคโนโลยี                                 
คหกรรมศาสตร์  เป็นผู้แทนคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับ                                             
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นัดดา  อังสุ โวทัย (ข้าราชการเกษียณ)  เ พ่ือเป็นตัวแทนคณะถวาย                                         
ณ วัดยานนาวา เพ่ือมอบให้กับสามเณรได้ใช้ป้องกันฝุ่นละอองและเชื้อไวรัส  โดยหน้ากากอนามัย                                   
แบบผ้าที่น าไปถวายในครั้งนี้ ท าการตัดเย็บโดย สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น  สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า
และแพตเทิร์น  และสาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 
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วันที่  11  มีนาคม  2563  นายสมพร  ปิยะพันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัย  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์  และการวิจัย                               
เพ่ือการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2562  จัดโดย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ภายใต้วัตถุประสงค์                         
ในการเผยแพร่องค์ความรู้และทักษะทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                             
ราชมงคลกรุงเทพ พ้ืนที่พระนครใต้  ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา                                
จ านวน  133  เรื่อง อาทิ  การพัฒนาเม็ดไข่มุกรสสมุนไพร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปั้นขลิบเสริมแคลเซียม                                  
จากก้างปลาแซลมอน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวฮางงอกหอมมะลิ 105  ผลิตภัณฑ์ ไดฟุกุสี
ชมพูบานเย็นจากดอกคุณนายตื่นสาย ผลิตภัณฑ์มีทบอลมังสวิรัติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต็อกบกกี                                              
จากข้าวเหนียวด า การแสดงแฟชั่นโชว์ ฯลฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหาร อาจารย์ ตลอดจนโรงเรียน
เครือข่าย สถานประกอบการ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมชม 

วันที่  12  มีนาคม 2563 นายสมพร  ปิยะพันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัย  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “Green University : We Change World Change  
มหาวิทยาลัยสีเขียว เราเปลี่ยนโลกเปลี่ยน” จัดโดย สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ                             
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  เพ่ือสร้างความตระหนักและกระตุ้นบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยให้มีความสนใจต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวันผ่านกิจกรรมการปั่นจักรยาน                      
การจัดนิทรรศการเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การแสดงดนตรี การปลูกต้นไม้ และการเสวนา                                         
ด้านสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณสนามหญ้าด้านข้างอาคารส านักงานอธิการบดี 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558  ดังนั้น เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนี้  
ในระหว่างช่วงสอบปลายภาค จึงขอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ช่วยก ากับดูแลมาตรการป้องกันนักศึกษา
ก่อนเข้าห้องสอบตามคณะต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งแก้ว  เอ่ียมแฉล้ม รองอธิการบดี 
 ก ากับดูแล คณะบริหารธุรกิจ (พ้ืนที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ) 
2) นายพิษณุวัตร  สุจวิพันธ์  รองอธิการบดี 
 ก ากับดูแล คณะบริหารธุรกิจและวิทยาลัยนานาชาติ (พ้ืนที่เทคนิคกรุงเทพ) 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ  ศิริชานนท์  รองอธิการบดี 
 ก ากับดูแล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์  ภัยวิมุติ  รองอธิการบดี 
 ก ากับดูแล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์  ศรีเมืองธน  รองอธิการบดี 
 ก ากับดูแล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (พ้ืนที่พระนครใต้) 
6) นายชัยศักดิ์  คล้ายแดง  ผู้ช่วยอธิการบดี  
 ก ากับดูแล คณะศิลปศาสตร์ (พ้ืนที่เทคนิคกรุงเทพ และพ้ืนที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ) 
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพล  เตชะดนุวงศ์  ผู้ช่วยอธิการบดี 
 ก ากับดูแล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
8) นางฉัตรกาญจน์  ดรุมาศ  ผู้ช่วยอธิการบดี 
 ก ากับดูแล อาคาร 80 พรรษา 
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9) นายบุญสม ครึกครนื ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 ก ากับดูแลอาคาร 80 พรรษา และอาคาร 36 
10) นายบุญช่วย เจริญผล ผู้อ านวยการกองกลาง 
 ก ากับดูแลในภาพรวม 

วันที่  2  เมษายน  2563  นายสมพร  ปิยะพันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลั ย    พร้ อมด้ วยนายชั ยศั กดิ์  คล้ ายแดง  มอบหน้ ากากอนามั ยที่ ท าการตั ด เ ย็ บ                                    
โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ให้แก่สถานรับเลี้ยงเด็กก าพร้า บ้านมหาเมฆ  

วันที่  13  เมษายน  2563  นายสมพร  ปิยะพันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัย   พร้อมด้วย นายชัยศักดิ์ คล้ายแดง ผู้ช่วยอธิการบดี และ นางสาวณภัทร  ยศยิ่งยง                                     
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
เพ่ือให้บุคลากรทางการแพทย์  ได้มีไว้ใช้ปฏิบัติหน้าที่และลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  ทั้งนี้ หน้ากากอนามัยแบบผ้า ท าการตัดเย็บโดยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยี                                    
คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

วันที่   18  เมษายน  2563  ดร.อิทธิณัฐ  ตันติวิทิตพงศ์ อาจารย์สาขาวิชา
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญจากบริษัท 
SmartCam 1988  ให้เข้าร่วมสนทนาในรายการสด หัวข้อ “คุยกันเรื่อง Live จากสองผู้เชี่ยวชาญ”                                      
เพ่ือให้ความรู้ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์สดผ่านเครือข่าย (Live Streaming) โดยมีคุณไบร์ท                                 
จากช่อง Asayhi Channel (Internet Influencer)  ร่วมสนทนา และตอบค าถามด้านเทคนิค อุปกรณ์ 
และโปรแกรมในการผลิตรายการ และ ดร.พรรัก เชาวนโยธิน เป็นผู้ร่วมอ านวยการผลิต 

วันที่   26  เมษายน  2563 ดร.อิทธิณัฐ  ตันติวิทิตพงศ์  อาจารย์สาขาวิชา
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญจากบริษัท 
SmartCam 1988 ให้เข้าร่วมสนทนาและตอบค าถามในรายการสด (Live Streaming) หัวข้อเรื่อง                                   
“Live ให้ Smooth กับ 2 Guru” จากค าถามของผู้ประกอบการ  ดังนี้  ไมโครโฟนที่ใช้คลื่นวิทยุ                                                      
ย่านความถ่ี VHF, UHF, IEEE802.11 (2.4 GHz. และ 5GHz.) - Linear Antenna และ Circular Antenna                               
ส าหรับอุปกรณ์ Video Transmitter -  การเกิดสัญญาณภาพแบบ Interlace และ Progressive - 
ความสัมพันธ์ของ Frame Rate และ Frequency - มาตรฐานสายสัญญาณ HDMI และ SDI - Video 
Switcher ซึ่งเป็นการตอบค าถามเชิงวิชาการ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ประกอบการ                        
ด้านการผลิตสื่อโทรทัศน์ทั้งแบบสื่อกระแสหลัก (Main Stream) และสื่อออนไลน์ (Online Media)                                        
ในครั้งนี้ เป็นการสนทนาร่วมกับคุณคเณศ ธีรวรวงศ์ (CEO บริษัท CNONEPLUS)  ซึ่งเป็นบริษัท                                 
ที่มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดสด และการผลิตสื่อออนไลน์ และมี ดร.พรรัก เชาวนโยธิน เป็นผู้ร่วม
อ านวยการผลิต 

วันที่  26  เมษายน  2563  นายชวกร ทองประศรี  นักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาวิชา
การออกแบบแฟชั่น  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                           
เข้ารอบสุดท้าย การแข่งขัน "ผ้าไทย ใส่สบาย" โครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย 
จัดโดย ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  ซึ่งได้สร้างสรรค์ผลงานการ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย ภายใต้แรงบันดาลใจจาก การอ่าน ส.ค.ส. พระราชทานของในหลวงรัชกาลที่ 9 
ท าให้มีความสุข  และน ามาสู่การออกแบบคอลเลคชั่นเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวของเอกลักษณ์
ประจ าท้องถิ่นผสมผสานให้เกิดความทันสมัยมากขึ้น โดยการน าครามจากหมู่บ้านค าข่า จังหวัดสกลนคร 
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ย้อมเส้นใยฝ้ายทอผสมกับดิ้นสายรุ้ง ท าให้ผ้ามีความน่าสนใจและผิวสัมผัสที่แตกต่างจากเดิม  รวมทั้ง                              
มีการผสมผสานระหว่างผ้าทอกับผ้ามัดย้อมได้อย่างลงตัว นอกจากนี้  ได้น ารูปแบบและการตกแต่ง ส.ค.ส. 
พระราชทานมาเป็นรายละเอียดที่เป็นจุดเชื่อมต่อ และการใช้โทนสีที่ตอบโจทย์ "ผ้าไทย ใส่สบาย" มากท่ีสุด 

วันที่  27  เมษายน  2563  นายโกศลวัฒน์  อิททุจันทร์ยง  รองโฆษก อาสาสมัคร
สาธารณสุข  ฐานะผู้อ านวยการส านักงานกิจการและโครงการพระราชด าริ   สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวง                       
ราชสาริณีสิริ พัชร มหาวัชรราชธิดา   ได้มอบรางวัลกระดิ่ งประทาน  และเสื้อคนดีที่ เรายกย่อง                                     
จากโครงการในพระราชด าริฯ แก่ นางสาวอนุสา  สุทธิประภา  เนื่องจากได้ท าความดีในการไม่เพิกเฉย                             
ต่อเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากเด็กหญิงที่ถูกบังคับล่วงละเมิดทางเพศ  จากห้องน้ าในวัดราชโอรส                    
เมื่อวันที่  24  เมษายน  2563 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  แสดงความคิดเห็นว่า ขอชื่นชม
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้ท าความดี  โดยมหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดให้มีการมอบโล่ให้กับนักศึกษา                                
และประชาสัมพันธ์  เพ่ือเป็นการยกย่องเกียรติแก่ผู้ที่ท าความดี  และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา                         
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ รับทราบ 

1.3   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

สภามหาวิทยาลัยได้เพ่ิมเติมวาระที่  4.9  เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการบริหาร                      
งานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แทนต าแหน่งที่ว่างลง   และเอกสารแนบวาระที่   5.2                             
เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารแทนต าแหน่งที่ว่างลง 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/ 2563 

2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/ 2563 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิ ทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที ่4/ 2563  เมื่อวันพุธที่  4  มีนาคม  2563  จ านวน  22  หน้ากระดาษ  
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  และขอหารือเรื่องการรับรองรายงาน
การประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระลับ) ครั้งที่ 3/ 2563  จ านวน  3  วาระ  ในการประชุมผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ( โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์  ภัยวิมุติ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขอหารือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยถึงการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวาระลับ โดยอ้างอิง                                 
พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2563  มาตราที่  9 (4) ความว่า                              
จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์                                    
เว้นแต่เป็นการประชุมลับ 
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ศาสตราจารย์  ( พิ เศษ) ดร.สมชัย  ฤชุ พันธุ์   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                                
แสดงความคิดเห็นว่า หมายความว่าการประชุมลับไม่ต้องบันทึกได้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                        
แจ้งฝ่ายบันทึกว่าในวาระลับไม่ต้องบันทึกภาพและเสียง 

นายธี รยุทธ์   หล่อ เลิ ศรั ตน์   กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ ทรงคุณวุฒิ                                                     
แสดงความคิดเห็นว่า หากเป็นการรับรองรายงานการประชุมในวาระลับ ให้เป็นการรับรองรายงาน                    
การประชุม  โดยไม่ต้องลงรายละเอียด 

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  เห็นด้วยกับ 
นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   และเห็นควรให้ครั้งต่อไปมีการอ่าน
วาระการประชุมและมติสภามหาวิทยาลัยเท่านั้น 

ดร.ศักดิ์ทิพย์   ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย   แสดงความคิดเห็นว่า                          
เห็นด้วยกับการรับรองการประชุม  โดยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไม่จ าเป็นต้องลงรายละเอียด                             
เพียงแค่กล่าวมติสภามหาวิทยาลัยเท่านั้น  และสอบถามศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าขัดข้องประการใดหรือไม่ 

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
แสดงความคิดเห็นว่า ไม่ขัดข้องที่จะขึ้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบที่ไม่ต้องบันทึกภาพและเสียง 

นายธี รยุทธ์   หล่อ เลิ ศรั ตน์   กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ ทรงคุณวุฒิ                                                     
แสดงความคิดเห็นว่า ในการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมีระเบียบก าหนดไว้ชัดเจนว่าต้องด าเนินการ                  
โดยลับ  เพ่ือไม่ให้รู้ว่าใครเป็นกรรมการและมีความคิดเห็นอย่างไรมีข้อวิพากษ์วิจารณ์อย่างไร  แต่เมื่อเสร็จ
เรียบร้อย  ให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในทางปฏิบัติมหาวิทยาลัยจะจัดเข้ามาเป็นวาระลับ                                    
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบ แต่หากเสนอมาว่าไม่ผ่านการประเมิน  สภามหาวิทยาลัย                                    
มีหน้าที่เพียงแค่รับทราบ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์   ไกรฤกษ์   นายกสภามหาวิทยาลัย  เห็นด้วยกับกรรมการ                                      
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ   
1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/ 2563  โดยไม่มีการแก้ไข 
2. เห็นชอบให้มีการการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระลับ)                 

ครั้งที่ 3/ 2563  จ านวน  3  วาระ  ในการประชุมครั้งถัดไป  โดยไม่มีการบันทึกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เรื่อง รับสมัคร                            
เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ  พัฒนาที่ดินว่างเปล่าฝั่งบ้านพักข้าราชการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ตามที่คณะกรรมการบริหารและจัดหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในคราวการประชุมครั้งที่  1/ 2563  เมื่อวันที่  20  มกราคม  2563                           
ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินว่างเปล่าฝั่งบ้านพักข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                          
ราชมงคลกรุงเทพ โฉนดเลขที่  781  ตารางวา  ขนาดที่ดิน 786.75  ตารางวา  ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
เป็นเอกฉันท์  เลือกบริษัท ปตท.น้ ามันและค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ที่เสนอผลประโยชน์สูงสุด                        
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มีความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจน้อย และความยั่งยืนของผู้ประกอบการมีสูง และให้น าเสนอผลการคัดเลือก                                     
ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

นางฉัตรกาญจน์  ดรุมาศ  เลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดหารายได้ฯ                        
ได้เสนอผลการคัดเลือกของคณะกรรมการบริหารและจัดหารายได้ฯ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมหาวิทยาลัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/ 2563 เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์ 
2563 วาระท่ี 4.6  มีรายละเอียดผลการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้  

1. ผลการพิจารณาจากผลตอบแทนโครงการค านวณเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ NPV              
(อัตราผลตอบแทนร้อยละสี่)  และปรับด้วยมูลค่าเงินงวดของโครงการ เรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้ 

ล าดับที่ 1 บริษัท ปตท.น้ ามันและค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) มูลค่าเงินงวดสุทธิ                          
460,738.25 บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์) 

ล าดับที่ 2  บริษัท ดีไซน์ คอนติเนนตัล จ ากัด มูลค่าเงินงวดสุทธิ  310,211.67 บาท                    
(สามแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยสิบเอ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) 

ล าดับที่ 3  บริษัท วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ จ ากัด (มหาชน) มูลค่าเงินงวดสุทธิ                               
289,439.58 บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบแปดสตางค์) 

ทั้งนี้ การค านวณผลตอบตอบแทนตามข้อ 1 ไม่รวมมูลค่าซากสิ่งก่อสร้าง เนื่องจาก
อายุการใช้งานของอาคารเกินกว่า  30  ปี สภาพอาคารจะเสื่อมโทรมและอาจใช้งานไม่ได้  รวมทั้ง อาจจะ                    
ต้องมีค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน 

2. ผลพิจารณาความเสี่ยงของโครงการและความยั่งยืนของผู้เสนอโครงการ 
เรียงล าดับที่มีความเสี่ยงน้อยและเห็นว่ากิจการมีความยั่งยืนสูง ตามล าดับดังนี้  

ล าดับที่ 1 บริษัท ปตท.น้ ามันและค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) 

ล าดับที่ 2 บริษัท วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ จ ากัด (มหาชน) 

ล าดับที่ 3 บริษัท ดีไซน์ คอนติเนนตัล จ ากัด 

โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/ 2563 เมื่อวันที่                                   
5  กุมภาพันธ์  2563  ได้พิจารณาผลการคัดเลือกดังกล่าวแล้ว ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าให้ค านึงถึงรูปแบบ
ธุรกิจที่ เ อ้ือต่อการศึกษาเป็นส าคัญ  และได้มีมติมอบให้คณะกรรมการบริหารและจัดรายได้                                 
พิจารณาทบทวนการคัดเลือกผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินว่างเปล่าฝั่งพักข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ โฉนดเลขที่ 781  ขนาดที่ดิน  786.75  ตารางวา 

นางฉัตรกาญจน์  ดรุมาศ  ได้น าเสนอมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหารายได้ฯ ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/ 2563  เมื่อวันที่  3  มีนาคม  2563 
เพ่ือพิจารณา โดยที่ประชุมมีมติให้พิจารณาทบทวนแนวทางการด าเนินการคัดเลือกออกเป็น  2  แนวทาง
ดังนี้ 
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1. ยืนยันตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหารายได้จากทรัพย์สินฯ                        
ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/ 2563  เมื่อวันที่  20  มกราคม  2563  เนื่องจากเห็นการพิจารณาในประเด็น
ของรูปแบบโครงการธุรกิจที่เอ้ือต่อการศึกษาที่เป็นรูปธรรม เป็นการพิจารณาค่อนข้างยากและมีความเสี่ยงสูง 
ในแนวทางนี้ให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าตารางเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย และความเสี่ยงของแต่ละกิจการ                    
เสนอที่ประชุมพิจารณาในคราวถัดไป เพ่ือเป็นข้อมูลน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                

2. พิจารณาร่างประกาศเพ่ือรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการฯ เพ่ือให้เป็นไปตาม                    
ข้อกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องและมีกระบวนการขั้นตอนการด า เนินงานให้ เป็น ไปตามข้อบั งคับฯ                            
เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ โดยให้น าเสนอร่างประกาศฯ ต่อที่ประชุมพิจารณาในคราวถัดไป 

หลังจากนั้นบริษัท ดีไซน์คอนติเนนตัล จ ากัด ได้มีหนังสือลงวันที่  5  มีนาคม  
2563 เสนอ นายสมพร  ปิยะพันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ขอเช่าที่ดินของมหาวิทยาลัย โดยเสนอรูปแบบโครงการและผลตอบแทนรอบใหม่  ซึ่งเป็นการยื่นข้อเสนอ
หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาผลการคัดเลือกไปแล้ว 

ต่อมาได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหารายได้ฯ  ในคราว                                     
การประชุมครั้งที่ 3/ 2563  เมื่อวันที่  23  เมษายน  2563  ว่าสภามหาวิทยาลัย ได้ติดตาม และเร่งรัด
ขอให้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินฝั่งบ้านพักฯ โดยได้สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง                                      
เพ่ือประกอบการพิจารณาและตัดสินใจก าหนดแนวทางด าเนินการคัดเลือกทั้ งสองแนวทางให้ที่ประชุม
พิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้การคัดเลือกผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินว่างเปล่าฝั่งบ้านพัก
ข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โฉนดเลขที่ 781  ตารางวา  ขนาดที่ดิน  786.75  
ตารางวา  เป็นไปตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องและด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนในข้อ 11 (2) 
ข้อ 12 (5) (6) และข้อ 13 (3)  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการบริหาร
และจัดหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560  ประกอบมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย                   
ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/ 2563  เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  2563  ดังนั้นคณะกรรมการบริหาร                   
และจัดหารายได้ฯ  ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/ 2563  เมื่อวันที่   23  เมษายน  2563  จึงได้ร่วมกัน
พิจารณาและมีมติให้น าเสนอร่างประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการฯ  ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย                       
ในการประชุม ครั้งที่ 5/ 2563  ในวันที่  13  พฤษภาคม 2563  เมื่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย                         
มีมติเห็นชอบในร่างประกาศคัดเลือกผู้ประการฯ แล้ว จึงให้ด าเนินการประกาศเชิญชวนพร้อมส่งหนังสือ
แจ้งให้ผู้ เสนอโครงการรายเดิมทั้ง  3 รายเข้าร่วมการคัดเลือก และเปิดโอกาสให้รายใหม่ที่สนใจ                                     
เข้าร่วมสมัครคัดเลือกต่อไป 

อาศั ย อ า น า จต ามคว าม ในมาต ร า  1 2  ( 6 )  แ ล ะมาต ร า  2 7  ( 1 )  (2 )                                                     
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ .ศ. 2548 ประกอบความตามข้อ 11 (2)                         
ข้อ 12 (5) (6)  และข้อ 13 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วย                      
การบริหารและการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โปรดพิจารณา 
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ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย สอบถามว่า การคัดเลือก                            
ก่อนหน้านี้ยกเลิกไปทั้ง  3  ราย ใช่หรือไม่ มีสาเหตุการยกเลิกด้วยเหตุใด 

นางฉัตรกาญจน์  ดรุมาศ  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารและ
จัดหารายได้ฯ  ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารและจัดหารายได้จากทรัพย์สินฯ  ได้เสนอ                             
ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการบริหารและจัดหารายได้ฯ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                              
ราชมงคลกรุงเทพมหาวิทยาลัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/ 2563  เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  2563                    
โดยสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรเลือกผู้ประกอบการที่เสนอโครงการซึ่งเอ้ือต่อการศึกษา                               
เป็นส าคัญ และมีมติให้ทบทวนการคัดเลือกอีกครั้ง  ซึ่งเมื่อได้น าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารและจัดหารายได้ฯ มีความเห็นว่า การพิจารณาในประเด็นของรูปแบบโครงการธุรกิจที่ เ อ้ือ                                         
ต่อการศึกษาที่เป็นรูปธรรม จะพิจารณาค่อนข้างยากและมีความเสี่ยงสูง ที่ประชุมจึงพิจารณายืนยัน                                      
ผลการคัดเลือกเดิม หรือให้ร่างประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการและด าเนินการคัดเลือกใหม่  

เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงพบว่ากระบวนการคัดเลือกเดิมไม่ได้ก าหนดวัตถุประสงค์
และระยะเวลาการคัดเลือกที่ชัดเจน ประกอบกับประเภทธุรกิจของผู้ ได้รับคัดเลือกไม่เอ้ือต่อการศึกษา                      
ไม่ตอบโจทย์ของมหาวิทยาลัย และมีความเสี่ยงในเรื่องกระบวนการด าเนินงานที่ความถูกต้องตามกฎหมาย 
ดังนั้นเ พ่ือให้การคัดเลือกผู้ประกอบการเป็นไปตามหลักกฎหมายที่ เกี่ยวข้องและด าเนินการ                                       
ตามกระบวนการและขั้นตอนในข้อ 11 (2) ข้อ 12 (5) (6) และข้อ 13 (3)  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารและจัดหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย                              
พ.ศ. 2560  ประกอบมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  2/ 2563  เมื่อวันที่                                  
5  กุมภาพันธ์  2563  ซึ่งการให้เช่าสถานที่ซึ่งมีระยะเวลาเกิน  3  ปีขึ้นไป  จะต้องได้รับความเห็นชอบ                       
จากสภามหาวิทยาลัย และจัดท าเป็นประกาศ ก าหนดวัตถุประสงค์ รายละเอียดที่ดิน ก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนขั้นต่ า หากเป็นธุรกิจที่เอ้ือต่อการศึกษาตามข้อ 12 (5)  อาจคัดเลือกโดยวิธีอ่ืนโดยไม่ประกาศ
รับสมัครก็ได้ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์   ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  แสดงความคิดเห็นว่า                                        
เป็นความสุ่มเสี่ยงว่าการด าเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ผลการคัดเลือกที่ได้ด าเนินการไปแล้ว                     
จะท าอย่างไร จึงควรให้นักกฎหมายช่วยกันพิจารณาให้ถี่ถ้วน 

 นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  สอบถามว่า 
ผลการคัดเลือกในครั้งแรกมหาวิทยาลัยได้ประกาศไปแล้วหรือไม่  และผลการคัดเลือกทราบเพียงแค่ภายใน
มหาวิทยาลัยใช่หรือไม่  เนื่องจากมีบริษัทที่ 2 บริษัท บริษัท ดีไซน์ คอนติเนนตัล จ ากัด เสนอค่าตอบแทน
ใหม่  ซึ่งเหมือนรู้ว่าไม่ได้รับเลือกในรอบแรก  หากบริษัทที่ได้รับการเลือกรู้จะเกิดการฟ้องร้องได้ 

นางฉัตรกาญจน์  ดรุมาศ  เลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดหารายได้ฯ
ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ผลการคัดเลือกเดิมมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยยังไม่ให้ความเห็นชอบ ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยยังไม่ได้มีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกไปยังผู้ได้รับคัดเลือก รวมทั้ งกระบวนการคัดเลือกเดิม 
ไม่ได้จัดท าประกาศเป็นเพียงหนังสือจากบริษัทที่ยื่นข้อเสนอต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น   จึงยังไม่เกิดสัญญา
ผูกพันมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด ผลการคัดเลือกเป็นเรื่องภายในที่น าเสนอต่อที่ประชุมเท่านั้น การที่บริษัทที่ 2 
บริษัท ดีไซน์ คอนติเนนตัล จ ากัด ได้ส่งเอกสารเสนอผลตอบแทนมาใหม่  นั้น เกิดจากการแสดงความจ านง
น าเสนอข้อมูลของผู้ประกอบการเอง  
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นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  แสดงความคิดเห็นว่า                  
ร่างประกาศฯ  มีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข ดังนี้ 

1. ย่อหน้าแรก ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 13/2563 แก้ไขเป็น                            
ครั้งที่ 5/ 2563 

2. ข้อที่ 3  คุณสมบัติของผู้รับสมัครคัดเลือก ต้องเป็น คุณสมบัติของผู้เข้ารับ
คัดเลือก 

3. ข้อที่  10.2  ควรเขียนว่า  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดเลือกผล                                     
การพิจารณาของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด เท่านี้ ซึ่งคู่สัญญาสามารถท าเรื่องฟ้องได้ตามหลักรัฐธรรมนูญ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์   ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  แสดงความคิดเห็นว่า                                   
ควรมอบฝ่ายกฎหมายตรวจสอบ ให้เกิดความรัดกุม มีผู้ตรวจประกาศให้สมบูรณ์ ก่อนประกาศออกไป 
มหาวิทยาลัยยังไม่เคยมีการท าธุรกิจ  จึงขอให้ศึกษาดูตัวอย่างของมหาวิทยาลัยแห่งอ่ืนว่าท าอย่างไร โดยให้
ฝ่ายกฎหมายดู หรือปรึกษาผู้มีความรู้ในด้านนี้ และสอบถามว่าควรก าหนดระยะเวลาด าเนินการหรือไม่  
อย่างไร  โดยส่วนตัวเห็นว่าในเรื่องดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  หากเอกสารชัดเจนก็สามารถประกาศออกไปได้ 

นางฉัตรกาญจน์  ดรุมาศ  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารและ
จัดหารายได้ฯ ขอหารือความเหมาะสมในร่างประกาศฯ ข้อที่ 6 ก าหนดการและวิธีการสมัคร  และชี้แจงว่า
รูปแบบของร่างประกาศฯ ที่น าเสนอเป็นการปรับข้อความบางส่วนจากประกาศที่ใช้ในการคัดเลือก
ผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัย  เช่น ซุ้มอาหาร  โรงอาหาร ฯลฯ และข้อมูลบางส่วนจากประกาศ                            
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ส าหรับระยะเวลาการคัดเลือกจะใช้เวลาไม่นาน การคัดเลือกผู้ประกอบการ
ส าหรับรายย่อย เช่น ผู้ประกอบการโรงอาหาร ซุ้มเครื่องดื่ม ใช้ระยะเวลาการคัดเลือกประมาณ  1  เดือน  
แต่ถ้าเป็นกิจการขนาดใหญ่การน าเสนอต้องมีข้อมูลและการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ                                    
ก็อาจต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการยาวขึ้น โดยคาดว่าน่าจะใช้ระยะเวลา  3  เดือน และจะส่งร่าง
ประกาศฯ ให้งานวินัยและนิติการ ตรวจสอบในข้อกฎหมายก่อนประกาศรับสมัครคัดเลือก   

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
แสดงความคิดเห็นว่า ในเรื่องกรอบระยะเวลา มหาวิทยาลัยอาจจะรอได้ไม่นานนัก และต้องรักษา
ผลประโยชน์ที่จะได้รับไว้ด้วย  โดยจะต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงร่างประกาศให้สมบูรณ์ และขณะนี้
สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงที่ไม่เหมาะสมในเรื่องของการเงิน การลงทุน เพ่ือให้มีผู้ประกอบการ                         
ที่สนใจมากพอที่จะเข้าร่วมเสนอขอเช่าที่ดินของมหาวิทยาลัย อาจจะชะลอออกไปก่อนยังไม่ต้องรีบร้อน    

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย เสนอแนะว่า อยากจะให้มีการ
พัฒนาที่ดินและจัดหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย โดยขอให้กรรมการสภามหวิทยาลัยพิจารณาร่างประกาศฯ 
หากมีข้อแก้ไขหรือแนะน าให้แจ้งนางฉัตรกาญจน์  ดรุมาศ ผู้ช่วยอธิการบดี 

ศาสตราจารย์  ( พิ เศษ) ดร.สมชัย  ฤชุ พันธุ์   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                                        
มีข้อสังเกตว่า มหาวิทยาลัยไม่ได้มีภารกิจในเรื่องธุรกิจ และการพิจารณาควรประกาศเมื่อไหร่                                             
เป็นรายละเอียดปลีกย่อย  และมีความเสี่ยงในการถูกฟ้องร้องอย่างมาก  การเสนอรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม
และเอ้ือต่อการศึกษา เป็นการเพ่ิมตัวแปรในการตัดสินใจ ไม่ได้ประกวดด้วยราคาหรือคุณภาพ                                
การด าเนินการลักษณะนี้ต้องอาศัยมืออาชีพ มหาวิทยาลัยยังไม่มีบุคลากรทางด้านนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่                    
และต้องการมืออาชีพ ต้องการงบประมาณ  และผู้มีความรู้เรื่องในการท าสัญญาที่จะให้มหาวิทยาลัย                           
รอดพ้นจากการถูกกล่าวหาท าผิดกฎกติกาต่าง ๆ สภามหาวิทยาลัยไม่ควรจะตัดสินใจให้เป็นรูปธรรม                               



( 14 ) 

และเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยหาที่ปรึกษาผู้ที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยส่วนตัวคิดว่าไม่มีคว ามรู้พอ                              
ที่จะอนุมัติในเรื่องดังกล่าว  ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาข้อมูลค่อนข้างมาก อยากให้ทบทวนว่า เป็นเรื่องที่ควร
ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหรือไม่ เป็นอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ที่ต้องด าเนินการให้ถูกต้อง  

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  เสนอแนะให้เชิญกรรมการ                               
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดมาเป็นที่ปรึกษาในเรื่องดังกล่าว และเห็นด้วยกับศาสตราจารย์ 
(พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ์   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ที่จะให้ผู้ที่มีความรู้ทางด้านนี้ โดยตรง                                 
มาให้ค าแนะน าต่อมหาวิทยาลัย 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลั ย
ด าเนินการส่งร่างประกาศฯ ให้นักกฎหมายตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนด าเนินการประกาศรับสมัคร                       
และเชิญผู้มีความรู้ความสามารถให้ค าปรึกษา 

3.2 รายงานผลการประชุมสรุปเรื่องชื่อหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/ 2563  ในวาระที่  4.6  ขออนุมัติ
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)                         
และวาระที่ 4.9  ขออนุมัติในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้มอบหมายให้ ผู้อ านวยการส านัก                           
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมหารือข้อสรุปเรื่องชื่อหลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  และแจ้งในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งถัดไป 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการหารือ  ชื่อหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรียบร้อยแล้ว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  สอบถามว่า กรณีที่จบการศึกษาในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรม
การผลิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทวิศวกรรมการผลิตได้หรือไม่                    
ซึ่งเห็นว่าหากมีการปรับเปลี่ยนให้ไม่เกิดความไขว้เขวของสาขาวิชาได้จะเป็นการดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์  อยู่ส าราญ  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ                          
และงานทะเบียน ชี้แจงว่า สามารถท าได้ และในเรื่องของสาขาวิชาเป็นวิชาที่อยู่คนละระดับการศึกษา 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในคราวการประชุมครั้งที่                         
3/ 2563 เมื่อวันที่  4  มีนาคม  2563 ระเบียบวาระที่ 4.11  ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายสมพร                               
ปิยะพันธ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                             
เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อีกหนึ่งร้อยแปดสิบวัน                            
นับตั้งแต่วันที่  7  เมษายน  2563  ถึงวันที่  3  ตุลาคม  2563  นั้น 

เพ่ือให้การบริหารกิจการและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่อง อาศัยความตามมาตรา 15 วรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  นายสมพร  ปิยะพันธ์                               
รักษาราชการแทนอธิการบดี จึงขอเสนอค าแนะน าต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดี                             
ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ                      
สภามหาวิทยาลัย ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์  ภัยวิมุติ   ต าแหน่งรองอธิการบดี    

   เป็นเลขานุการ 

2. นางฉัตรกาญจน์   ดรุมาศ ต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี 

  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

3. นางสาวจุฬาณี   ทาเท่ียง ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   

    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 15 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการ                              
สภามหาวิทยาลัยและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยตามรายนามข้างต้น 

มติสภา มทร.กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุ มัติ การแต่ งตั้ ง เลขานุการ                           
สภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

4.2 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี                           
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ                           
และงานทะเบียน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตามค าสั่ งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุง เทพ ที่  006/2563                                      
และที่ 010/2563  ลงวันที่  8  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งแก้ว  เอ่ียมแฉล้ม                             
เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ ง านของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                  
และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ในฐานะรองอธิการบดี ตามล าดับ นั้น  เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งแก้ว  
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เอ่ียมแฉล้ม  ครบวาระการด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี  และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ในการประชุมครั้งที่ 4/ 2563  เมื่อวันที่  8  เมษายน  2563  ได้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  จันทร์มณี  
เป็นรองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการประเมินการ
ปฏิบัติงานของอ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                  
จาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งแก้ว  เอ่ียมแฉล้ม  เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  จันทร์มณี 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  ประกอบกับความในข้อ 8 ของประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                    
ราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี  ผู้อ านวยการสถาบัน                            
และผู้อ านวยการส านัก พ.ศ. 2563  จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และคณะกรรมการ
ประเมินการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2562 จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งแก้ว  เอ่ียมแฉล้ม  เป็น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  จันทร์มณี 

มติสภา มทร.กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุมัติการ เปลี่ยนแปลงรายชื่อ
คณะกรรมการประ เ มินผลการปฏิบั ติ ง านของคณบดีคณะ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี                                 
และคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4.3 รายงานสถานภาพทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2563  (ไตรมาส 2) 

กองคลัง ขอน าเสนอรายงานสถานภาพทางการเงิน ไตรมาส 2 เปรียบเทียบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

1. รายงานงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ส าหรับปีงบประมาณ 2563                         
สิ้นสุดวันที่  31  มีนาคม  2563  เปรียบเทียบปีงบประมาณ  2562  สิ้นสุดวันที่  31  มีนาคม 2563  
(ไตรมาส 2) 

ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยมีรายรับรวมทั้งสิ้น จ านวน  562  ล้านบาท                      
(ห้าร้อยหกสิบสองล้านบาท)   มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น จ านวน  504  ล้านบาท (ห้าร้อยสี่ล้านบาท)                                           
มีรายได้สูงกว่าใช้จ่ายสุทธิ จ านวน 58 ล้านบาท  (ห้าสิบแปดล้านบาท) 

ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยมีรายรับรวมทั้งสิ้น จ านวน  513  ล้านบาท               
(ห้าร้อยสิบสามล้านบาท)  มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น จ านวน  497  ล้านบาท (สี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านบาท)                           
มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ จ านวน 16 ล้านบาท (สิบหกล้านบาท) 

เมื่อน ามาเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ  2563  กับปีงบประมาณ  2562  
ในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่า มหาวิทยาลัยมีรายรับรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.59  มีค่าใช้จ่ายรวมเพ่ิมขึ้น                                 
ร้อยละ 1.39  ท าให้รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 262.59 
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2. รายงานงบแสดงฐานะการเงิน  ส าหรับปีงบประมาณ  2563  สิ้นสุดวันที่                       
31  มีนาคม  2563  เปรียบเทียบปีงบประมาณ  2562  สิ้นสุดวันที่  31  มีนาคม  2562 (ไตรมาส 2) 

ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น จ านวน  3,979  ล้านบาท              
(สามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านบาท)  มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น จ านวน  372  ล้านบาท (สามร้อยเจ็ดสิบสองล้านบาท)  
และมีสินทรัพย์สุทธิรวมทั้งสิ้น จ านวน  3,606  ล้านบาท (สามพันหกร้อยหกล้านบาท) 

ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น จ านวน  3,936  ล้านบาท               
(สามพันเก้าร้อยสามสิบหกล้านบาท) มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น จ านวน  342  ล้านบาท (สามร้อยสี่สิบสองล้านบาท) 
และมีสินทรัพย์สุทธิรวมทั้งสิ้น จ านวน  3,593  ล้านบาท (สามพันห้าร้อยเก้าสิบสามล้านบาท)  

เมื่อน ามาเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ  2563  กับปีงบประมาณ  2562 
ในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่า มหาวิทยาลัยมีสินทรัพย์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.09  หนี้สินเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.93                       
รวมสินทรัพย์สุทธิเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.35 

3. รายงานผลตอบแทนจากเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 

เงินลงทุนระยะสั้น (เงินฝากประจ า) 

เงินลงทุนระยะสั้นของมหาวิทยาลัย จ านวน  419  ล้านบาท (สี่ร้อยสิบเก้าล้าน
บาท) ผลตอบแทนรวม  2.02  ล้านบาท (สองล้านสองหมื่นบาท) 

เงินลงทุนระยะยาว (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล) 

เงินลงทุนระยะยาวของมหาวิทยาลัย จ านวน  400.00  ล้านบาท (สี่ร้อยล้านบาท)                   
เป็นเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลประเภท Flexible Current Income  แบ่งเป็น  2  กองทุน กองทุนละ  
200.00  ล้านบาท (สองร้อยล้านบาท)  บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด  
และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด  มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของเงินลงทุน ณ วันที่                 
31  มีนาคม  2563  จ านวน  404.67  ล้านบาท  (สี่ร้อยสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาท) คิดเ ป็นก าไร                    
ตามราคาตลาด ณ วันที่  31  มีนาคม  2563  จ านวน  4.67  ล้านบาท (สี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาท) 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า เงินลงทุนระยะยาว
เห็นชัดเจนและแตกต่างกันค่อนข้างมาก  มหาวิทยาลัยมีการประเมินอย่างไร และท ายังไงต่อไป                                          
ในการบริหารเงินของมหาวิทยาลัย 

นายพิษณุวัตร  สุจวิพันธ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร  ชี้แจงว่า การลงทุน
กับบริษัทเงินทุนมหาวิทยาลัย สัญญาใหมไ่ด้ท าแล้ว ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  2563  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2564  
เมือ่หมดสัญญามหาวิทยาลัยจะวิเคราะห์จากหลาย ๆ บริษัท  เพราะฉะนั้น ในปีนี้มหาวิทยาลัยไดล้งทุนกับ 
บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์  จ ากัด (มหาชน)   และบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)                                                       
และท้ัง  2  บริษัทได้มาน าเสนอแผนงานต่าง ๆ ให้คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฝ่ายการเงิน  รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า ในส่วนดังกล่าว                         
ไม่รวมกับงบประมาณที่ถูกตัดไปใช่หรือไม่ 

นางสาวรุ่งอรุณ  แพ่งเกษม  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง   ชี้แจงว่า 
เป็นเงินในส่วนที่ไม่รวมงบประมาณทีถู่กตัดไป 

นายดิษพงศ์  พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  แสดงความคิดเห็นว่า 
เนื่องจากได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฝ่ายการเงิน  การวิเคราะห์การเงินที่มองว่ามหาวิทยาลัยลงทุนกับการให้บริษัท
ลงทุนไป  ปรากฏว่าบริษัทลงทุนได้ก าไรมากกว่ามหาวิทยาลัย  บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
มีความเสี่ยงสูง  และบริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ความเสี่ยงต่ า ก าไรน้อย มหาวิทยาลัย                             
จึงพิจารณาให้แบ่งเป็น  2  ส่วน  ส่วนละ 200 ล้านบาท (สองร้อยล้านบาท)  ในปีหน้ามหาวิทยาลัย                                       
จะซื้อสลากออมสินในบางส่วน  ลงทุนในเบื้องต้น จ านวน  20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาท) ก่อน                                    
มีโอกาสถูกรางวัล  และได้ผลตอบแทนพอประมาณ 

นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                                    
แสดงความคิดเห็นว่า สืบเนื่องในเรื่องงบประมาณปี 2563 และปี 2564 ในอนาคตการใช้งบประมาณ                            
ของมหาวิทยาลัยจะมีผลกระทบมากขึ้น 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า กรรมการตรวจสอบ
มีประชุมบ่อยหรือไม ่

นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ชี้แจงว่า 
ในปีที่ผ่านมามีการประชุมกันหลายครั้ง   ส าหรับในปีนี้ตั้งแต่หลังต้นปีที่ผ่านมายังไม่มีการนัดหมาย                             
การประชุม  เนื่องจากติดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในขณะนี้                                            
ให้ท าการตรวจสอบการท างานแล้ว  หากมีการประชุมจะน ามารายงานให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์   ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย   แสดงความคิดเห็นว่า                                           
ฝากนายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ดูเรื่องของบประมาณ 

มติสภา มทร.กรุงเทพ  รับทราบ 

4.4 การก าหนดกรอบระดับต าแหน่ง กรณีต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ                           
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพในการประชุมครั้งที่ 1/ 2563      
เมื่อวันที่  8  มกราคม  2563  มีมติให้มหาวิทยาลัยด าเนินการก าหนดกรอบระดับต าแหน่ง กรณีต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จ านวน   153  ต าแหน่ง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา                      
3  เดือน นั้น มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการนัดประชุมประเมินค่างานแล้ว จ านวน  17  ต าแหน่ง                              
ผ่านการประเมินค่างาน จ านวน 2 ต าแหน่ง อยู่ระหว่างการประชุมคณะกรรมการประเมินค่างาน                           
จ านวน  15  ต าแหน่ง และยังไม่ได้นัดประชุมจ านวน  136  ต าแหน่ง 

จากรายละเอียดดังกล่าว  มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถด าเนินการก าหนดกรอบ
ระดับต าแหน่งให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา  3  เดือน ตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 1/ 
2563  เมื่อวันที่  8  มกราคม  2563  ได้  เนื่องจากการก าหนดกรอบระดับต าแหน่งมีกระบวนการ                                        
ที่ต้องด าเนินการเป็นไปตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด  โดยต้องยึดหลักการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน                      
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และประเมินค่างานเพ่ือวัดคุณภาพของต าแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบคุณภาพ               
และความยุ่งยากของงาน ความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน                                  
ซึ่งหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน  และหลักเกณฑ์การประเมินค่างานต้องเป็นไปตามที่                        
ก.พ.อ. ก าหนด 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอรายงานผลการด าเนินงานการก าหนดกรอบระดับต าแหน่ง       
กรณีต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยการประเมินค่างาน ดังแนบมาพร้อมนี้ 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

รายละเอียดการด าเนินงานการก าหนดกรอบระดับต าแหน่ง กรณีต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะโดยการประเมินค่างาน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17(13)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.  2548  จึ ง เสนอสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุ ง เทพ                               
เพ่ือโปรดพิจารณาการก าหนดกรอบระดับต าแหน่ง กรณีต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์   ไกรฤกษ์   นายกสภามหาวิทยาลัย   สอบถามว่า  นิติกร                                  
ของมหาวิทยาลัยมีอยู่แล้วใช่หรือไม่ มีก่ีคน 

นางสาวปราณปรียา  ปิ่นโต บุคลากร กองบริหารงานบุคคล  ชี้แจงว่า มหาวิทยาลัย
มีนิติกรจ านวน  3  ท่าน  โดย  1  ท่าน  เป็นรกัษาราชการแทนผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
สอบถามว่า ต าแหน่งบุคลากรคือต าแหน่งใด รวมทั้งล าดับที่  14 15 16  และ 17  ที่เป็นบุคลากร                              
ควรมีต าแหน่งที่ชัดเจน 

นางสาวปราณปรียา  ปิ่นโต บุคลากร กองบริหารงานบุคคล  ชี้แจงว่า ต าแหน่ง
บุคลากรในล าดับที่ 5  คือหัวหน้างานทะเบียนประวัติ  ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดการประเมินในกรณีหัวหน้า
งานขึ้นมาก่อนที่มีการประเมินลูกน้อง  และจากการก าหนดระยะเวลา 3 เดือน ผลการด าเนินงาน                                   
ไม่แล้วเสร็จ  จึงขอระยะเวลาเพ่ิมเป็น 6 เดือน  และหากยังไม่แล้วเสร็จให้ด าเนินงานจนกว่าจะเสร็จ                         
จึงส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราวเดียว 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุ มัติการก าหนดกรอบระดับ
ต าแหน่ง กรณีต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

4.5 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
และแท็ปเล็ต 

จากนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในปีการศึกษา 2555                      
ที่ต้องการให้อาจารย์ทุกคนได้รับการสนับสนุนเครื่องมือเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการสอนให้ดีขึ้น จึงได้ด าเนิน
โครงการให้บริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กแก่อาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ แต่เนื่องจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันของอาจารย์ เป็นเครื่องรุ่นเก่าที่มีอายุการใช้งานเป็นเวลาหลายปี 
ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเริ่มเสียหาย  และเสื่อมสภาพ  ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ดังนั้นเพ่ือให้อาจารย์ทุกคนได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่มีประสิทธิภาพและช่วยสนับสนุนการท างานที่ดีขึ้น  
โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะใช้งบประมาณในการจัดซื้อ  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
จ านวน  514  เครื่อง  และแท็ปเล็ต  65  เครื่อง เป็นจ านวนเงิน  13,260,000  บาท (สิบสามล้านสองแสน
หกหมื่นบาท) 

ดังนั้นจึงขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสม เพ่ือมอบให้ทางส านักวิทยบริการ                    
และเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและแท็ปเล็ต เป็นเงินทั้งสิ้น  13,260,000  บาท                                   
(สิบสามล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2548  จึงเสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสม 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและแท็ปเล็ต 

นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                                
สอบถาม 3 ประเด็น  ดังนี้ 

1. ราคาอ้างอิงจากแหล่ง ใด ด้วยวิธีการสอบราคาหรือยึดราคามาตรฐาน                               
ที่ทางส านักงบประมาณ  และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก าหนด 

2. งบประมาณที่มหาวิทยาลัยเสนอในเล่มรายงานสภามหาวิทยาลัย  และข้อมูล
น าเสนอมีความแตกต่างกัน  มหาวิทยาลัยยึดตัวเลขงบประมาณใด 

3. มีการของบประมาณจัดซื้อในครั้งเดียว หรือเป็นปีต่อปีอย่างไร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริวัตร  คัมภีรภาพพัฒน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บริหารชี้แจงว่า การพิจารณาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและแท็ปเล็ต   จากราคากลาง                                                     
โดยของบประมาณ จ านวน  13,260,000  บาท (สิบสามล้านสองแสนหกหมื่นบาท)  โดยน าเงินรายได้
สะสมของมหาวิทยาลัยมาพัฒนาหรือมาสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร   ในการประชุมครั้ งแรก                                              
มีการพิจารณาให้แบ่งเป็นปี  ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จ าเป็นต้องจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์มากข้ึน จึงของบประมาณจัดซื้อในครั้งเดียว 

นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                         
แสดงความคิดเห็น  2  ประเด็น ดังนี้ 

1. ราคาที่มหาวิทยาลัยต้องอ้างอิงจะต้องเป็นราคาที่ทางราชการก าหนดโดยเฉพาะ
ราคาในกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือที่ส านักงบประมาณก าหนด หากจะก าหนดในราคา                        
ที่แตกต่างจะต้องมีเหตุผลเพ่ือรองรับข้อเสนอ 

2. ข้อมูลจะต้องใส่ในบันทึกการประชุมว่า ที่มาของตัวเลขเหล่านี้มาอย่างไร 
โดยเฉพาะการทดแทนตามหลักการกี่ปีถึงจะทดแทนต้องมีค าตอบไว้ที่ชัดเจน  5  ปี  ทดแทนกี่เครื่อง                          
10  ปีทดแทนกี่เครื่อง 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย   ให้มหาวิทยาลัยดูเรื่องการจัดซื้อ
จัดจ้างให้ถูกต้อง 

ศาสตราจารย์  ( พิ เศษ) ดร.สมชัย  ฤชุ พันธุ์   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                                         
แสดงความคิดเห็นว่า คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส าคัญในการเรียนการสอนของอาจารย์ รวมถึงพนักงาน
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้มีความทันสมัยเป็นภารกิจของฝ่ายที่ด าเนินการ จะเป็นหลักประกันว่าอาจารย์                                 
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และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีเครื่องมือ คอมพิวเตอร์ใช้ที่อัพเดทไม่ล้าหลัง ในวันนี้มหาวิทยาลัยได้                              
ขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยนั่นหมายความว่า ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  และขอพิจารณาในการใช้
งบประมาณเป็นกรณีเร่งด่วน  ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องใช้การเรียนสอนรูปแบบออนไลน์ ที่ไม่สามารถ
รองบประมาณในปีถัดไปได้  จึงต้องพิจารณาขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามให้
มหาวิทยาลัยระบุเหตุผลของความเร่งด่วนมาน าในการตัดสินใจให้ชัดเจน  มหาวิทยาลัยต้องดูแลอาจารย์
และนักศึกษาให้มีอุปกรณ์เครื่องมือการเรียนการสอนที่เพียงพอ  และต้องอยู่ในงบประมาณแผ่นดิน 

ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   แสดง                              
ความคิดเห็นว่า ไม่ขัดข้อง  และเห็นด้วยว่าควรมองถึงอนาคตในการใช้งบประมาณแผ่นดินเช่นกัน                                              
การเรียน E- Learning  ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่อาจารย์เพียงฝ่ายเดียว  แต่อยู่ที่นักศึกษาด้วย มหาวิทยาลัย                              
จะมีนโยบายช่วยเหลือนักศึกษาในเรื่องเครื่องมือหรือไม่ ในอนาคต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริวัตร  คัมภีรภาพพัฒน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้บริหาร ชี้แจงว่า เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและแท็ปเล็ตเดิมทางมหาวิทยาลัยจะทดแทนให้อาจารย์  
มหาวิทยาลัยมีการซ่อมแซม  และสามารถยืมใช้งานที่บ้านได้ทั้งนักศึกษาและอาจารย์ ณ ขณะนี้                                    
มีการตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ RAM คอมพิวเตอร์ เพ่ืออัพเดทให้เหมือนกัน 

ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย  เทียนทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                    
มีข้อสังเกต  2  ประเด็น  ดังนี้ 

1. การชี้แจงต่อกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและส านักงบประมาณ เท่าที่เคย
ปฏิบัติมาในสเปคคอมพิวเตอร์จะชี้แจงค่อนข้างยาก 

2. มหาวิทยาลัยมีระยะเวลาการด าเนินการ  3  ปี  ซึ่งในอนาคต  อาจมี core i9 
แล้วก็เป็นได้  คอมพิวเตอร์สามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยอ่ืน  จึงมีการเช่าซื้อ                                    
หรือการซื้อในคราวเดียวจะมีอ านาจการต่อรองมากข้ึน 

ดร.ศักดิ์ทิพย์   ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย   แสดงความคิดเห็นว่า                                   
เป็นความคิดเห็นที่ดีให้พิจารณาประเด็นดังกล่าว 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริวัตร  คัมภีรภาพพัฒน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บริหาร  ชี้แจงว่า เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์                                           
จึงขอจัดซื้อในครั้งเดียว ส่วนจ านวนจะขอกลับไปพิจารณา  ซึ่งต้องใช้สเปคคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                                   
และแท็ปเล็ตระดับกลางตามข้อก าหนดของส านักงบประมาณ 

นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  แสดง                                
ความคิดเห็นว่า เห็นด้วยในสถานการณ์ที่เร่งรัด มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง และให้มหาวิทยาลัยท าให้ถูกต้อง                  
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะว่า หากให้งบประมาณแก่อาจารย์เพ่ือน าไปซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและแท็ปเล็ตเองได้                                
ตามที่ต้องการโดยก าหนดสเปคขั้นต่ าไว้  และเบิกจ่ายตามจ านวนที่ก าหนด ซึ่งเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทาง                       
ให้มหาวิทยาลัยได้จัดท าแบบนี้ 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสม 
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและแท็ปเล็ต   และด าเนินการตามข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย 



( 22 ) 

4.6 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ในปัจจุบันงานสารบรรณซึ่งเป็นงานที่มีอยู่ ในทุกหน่วยงานจะด าเนินการ                                
เป็นลักษณะของเอกสาร ซึ่งมีความซับซ้อนในการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความล่าช้าและสิ้นเปลืองทรัพยากร                           
เช่น กระดาษ และเวลาในการท างานเป็นอย่างมาก  ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการปฏิรูประบบราชการ
ที่ต้องการให้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนการท างาน  เพ่ือช่วยลดขั้นตอน ลดความซ้ าซ้อน                       
และระยะเวลา รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวมในระยะยาว  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นระบบ
ที่มีการรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์  ซึ่งจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานเอกสารให้ด าเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา               
มีความถูกต้อง ทันสมัย  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านงานสารบรรณ โดยด าเนินการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มีความถูกต้องและทันสมัย  โดยจะใช้งบประมาณ                      
ในการจัดซื้อระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  1  ระบบ  เป็นจ านวนเงิน  3,500,000  บาท                        
(สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

ดังนั้นจึงขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสม เพ่ือมอบให้ทางส านักวิทยบริการ                   
และเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซื้อระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  เป็นเงินทั้งสิ้น  3,500,000  บาท  
(สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2548  จึงเสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสม
เพ่ือจัดซื้อระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย   มีข้อสังเกตว่า มีจ านวน                            
การขอจัดซื้อท่ีซ้ าซ้อนกับวาระที่ 4.5 ในกลุ่มของผู้บริหาร 

นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
เสนอแนะว่า ให้พิจารณาดูว่าในทางราชการสามารถจัดให้บุคลากรอาจารย์หรือผู้บริหารต้องเลือกทางใด
ทางหนึ่งหรือไม่หรือท าได้ทั้งสองทาง 

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  สอบถามว่า มีการพจิารณาผ่านทางคณะกรรมการผู้บริหารแล้วหรือไม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริวัตร  คัมภีรภาพพัฒน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บริหาร  ชี้แจงว่า มีการน าเสนอต่อการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารจ านวน  3  ครั้งด้วยกัน 

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  แสดงความคิดเห็นว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                        
มานานกว่า  5  ปีแล้ว  และคิดว่าไม่จ าเป็นที่ผู้บริหารจะต้องเซ็นอนุมัติในทางเดียวโดยสามารถเซ็นอนุมัติ
ผ่านมือถือและโน๊ตบุ๊คได้  ซึ่งสิ่งจ าเป็นคือเครื่องสแกนเนอร์จะสามารถลดกระดาษ  และยังทันสมัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริวัตร  คัมภีรภาพพัฒน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บริหาร  ชี้แจงว่า ในเรื่องของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมีความส าคัญต่อการเรียนการสอนของอาจารย์                                     
และในส่วนของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ก็มีความส าคัญเท่าเทียมกัน จึงขอเสนอตัดคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คในส่วนที่  2  ของผู้บริหาร 
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นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
เสนอแนะว่า หากมีความจ าเป็นต้องใช้ทั้งหมด มหาวิทยาลัยอาจต้องปรับในส่วนของการขอคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คให้เหมาะสม ในจ านวนที่จัดซื้อน้อยกว่าจ านวนบุคลากรอยู่แล้ว 

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                    
มีข้อสังเกตว่า ในวาระที่  4.6  เป็นการใช้รายได้สะสมมหาวิทยาลัย ได้ตรวจสอบภาระผูกพันที่ใช้รายได้
สะสมคงเหลืออยู่ตามมติสภาครั้งที่ 10/ 2563  มีรายการค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ จึงเรียนถามว่า เป็นรายการซ้ าซ้อนหรือไม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์  ภัยวิมุติ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   ชี้แจงว่า                                      
ในสถานะที่เป็นรองอธิการบดีที่รับผิดชอบแผนและงบประมาณ  ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ                                        
เพ่ือการบริหาร เป็นงบประมาณที่กันไว้ส าหรับใช้ในการจัดโครงการต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการพัฒนาทางด้าน IT  
การซ่อม  และปรับปรุงเครือข่าย  ซึ่งหากมีเงินที่เหลือจากการด าเนินการ มหาวิทยาลัยจะกันเงินส่วนหนึ่ง                                    
เป็นงบประมาณส าหรับการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์รุ่นเก่า ที่จะให้นักศึกษาสามารถยืมใช้งานได้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริวัตร  คัมภีรภาพพัฒน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บริหาร  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า เป็นการปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย เช่น Wi-Fi ซอฟต์แวร์
เครือข่าย  ตลอดจนการสอนเพ่ือการทดสอบ  การออกใบรับรองทางด้านสารสนเทศ เป็นต้น 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ   เห็นชอบ  และอนุ มัติงบประมาณเงินรายได้                   
สะสม เพื่อจัดซื้อระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  และด าเนินการตามข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย 

4.7 การอนุมัติให้ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขออนุมัติ ให้ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2562  ซึ่งผ่านการพิจารณาจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่                                         
4/ 2563  วันพุธที่  29  เมษายน  2563  โดยมีผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน  1,473  คน 
ได้รับเกียรตินิยม อันดับ  1  จ านวน  72  คน  เกียรตินิยม อันดับ  2  จ านวน  95  คน  วันที่ส าเร็จ
การศึกษา  13  เมษายน  2563  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 337 คน 

เกียรตินิยมอันดับ 1 จ านวน    21  คน 

เกียรตินิยมอันดับ 2 จ านวน    28  คน 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 174   คน 

เกียรตินิยมอันดับ 1 จ านวน     6  คน 

เกียรตินิยมอันดับ 2 จ านวน    7  คน 

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน   25  คน 

เกียรตินิยมอันดับ 1 จ านวน     3 คน 

เกียรตินิยมอันดับ 2 จ านวน     1  คน 
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4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน   75 คน 

5. คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 394 คน 

เกียรตินิยมอันดับ 1 จ านวน    6  คน 

เกียรตินิยมอันดับ 2 จ านวน  18  คน 

6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จ านวน 414 คน  

เกียรตินิยมอันดับ 1 จ านวน  34  คน 

เกียรตินิยมอันดับ 2 จ านวน  35  คน 

7. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ านวน  38 คน 

เกียรตินิยมอันดับ 1 จ านวน  2  คน 

เกียรตินิยมอันดับ 2 จ านวน   3  คน 

8. วิทยาลัยนานาชาต ิ จ านวน  16 คน 

เกียรตินิยมอันดับ 2 จ านวน   3  คน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (7)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา
ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2562  ดังรายละเอียดข้างต้น 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุมัติให้ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

4.8 การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบ
แฟชั่น แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  ทรงมีพระปรีชา
สามารถด้านการออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับ  โดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  โดยทรง
ออกแบบเสื้อผ้าภายใต้แบรนด์ “SIRIVANNAVARI”  และ S' Home เสื้อผ้าของสตรีและบุรุษ ได้รับเสียง
ชื่นชมอย่างเนืองแน่นในวงการแฟชั่นโลก กับการออกแบบเสื้อผ้าชั้นสูงที่มีความประณีต  ที่เหล่าผู้มีชื่อเสียง
นิยม  ทั้งยังมีแบรนด์ต่าง ๆ อย่าง Sirivannavari maison แบรนด์ของแต่งบ้าน  รวมไปถึงแบรนด์                       
ชุดแต่งงาน  

นอกจากทรงออกแบบเสื้อผ้าคอลเล็กชั่นต่าง ๆ แล้ว  พระองค์ยังทรงสนับสนุน                      
ผ้าไทย ด้วยการน าผ้าไหมมาตัดเย็บเป็นชุดต่าง ๆ ทั้งนี้ยังทรงออกแบบชุดให้กับ เดมี ลีห์ เนล ปีเตอร์                                       
มิสยูนิเวอร์ส 2017 และนางสาวโศภิดา  กาญจนรินทร์ มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ 2018  ได้สวมใส่                                      
ในการประกวดรอบไทยไนท์ ของเวทีนางงามจักรวาลที่จัดประกวดที่ประเทศไทยอีกด้วย  ท าให้กระทรวง
วัฒนธรรม ถวายรางวัลศิลปาธร ประจ าปี 2561  ในสาขาศิลปะการออกแบบ (แฟชั่นและเครื่องประดับ) 
ด้วยความสนพระทัยด้านแฟชั่น พระองค์จึงเสด็จไปทอดพระเนตรงานปารีสแฟชั่นวีคอยู่เสมอ และได้รับ
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เสียงชื่นชมจากสื่อต่างชาติ อาทิ นิตยสาร Grazia ประเทศอังกฤษ จัดอันดับให้พระองค์ทรงอยู่ในล าดับที่ 1 
ของเจ้าหญิงที่มีสไตล์ที่สุดในโลก  จนได้รับการขนานนามว่าทรงเป็น “เจ้าหญิงแฟชั่น” 

ด้วยมีโครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย  จัดโดย
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ)  โดยมุ่งส่งเสริมนักออกแบบเครื่องแต่ง
กายรุ่นใหม่ในการน าผ้าไทยมาเป็นวัตถุดิบตัดเย็บเครื่องแต่งกายให้มีความร่วมสมัยสามารถน ามาสวมใส่                              
ได้จริงในชีวิตประจ าวันภายใต้แนวคิด “ผ้าไทย  ใส่สบาย”  ได้ลงข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันอาทิตย์                            
ที่  26  เมษายน  พ.ศ. 2563   ในคอลัมน์ชื่อ  เจาะไอเดีย  3  ดีไซเนอร์หน้าใหม่ออกแบบเครื่องแต่งกาย            
ร่วมสมัย “ผ้าไทย  ใส่สบาย” มีการสัมภาษณ์นักศึกษาที่เข้ารอบสุดท้าย 3 คน หนึ่งในสามคนนี้                         
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ชื่อ นายชวกร ทองประศรี นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ตนได้แรงบันดาลใจ                                       
จากการสร้างสรรค์ผลงานการอ่าน ส.ค.ส. พระราชทานของในหลวงรัชกาลที่ 9  ท าให้มีความสุข                                 
และน ามาสู่การออกแบบคอลเลคชั่นเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวน าเอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่น
ผสมผสานให้เกิดความทันสมัยมากขึ้นโดยการน าครามจากหมู่บ้านค าข่า จังหวัดสกลนคร ย้อมเส้นใยฝ้าย
ทอผสมกับดิ้นสายรุ้ง ท าให้ผ้ามีความน่าสนใจและผิวสัมผัสที่แตกต่างจากเดิมรวมทั้งมี การผสมผสาน
ระหว่างผ้าทอกับผ้ามัดย้อมได้อย่างลงตัวนอกจากนี้ได้น ารูปแบบและการตกแต่ง ส.ค.ส. พระราชทาน                                         
มาเป็นรายละเอียดที่เป็นจุดเชื่อมต่อ และการใช้โทนสีที่ตอบโจทย์ "ผ้าไทย ใส่สบาย" มากท่ีสุด 

อาศัยความตามในข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ           
ว่าด้วยการให้ปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์  พ.ศ. 2558  ความว่า “ในกรณีที่เห็นสมควร อธิการบดีเสนอ                                       
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระบรม                            
วงศานุวงศ์ ทั้งนี้  ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป ”                              
ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (CEO) ครั้งที่ 13/ 2563  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 
พ.ศ.2563 ระเบียบวาระสืบเนื่องที่ 3.1 รายงานความคืบหน้าเรื่อง การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                        
ราชมงคลกรุงเทพปฏิบัติตามแนวในการขอพระราชทานทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์                          
แด่พระบรมวงศานุวงศ์  โดยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                             
ได้ก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้ 

1.  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีกลไกเ พ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองความเหมาะสม                                              
ในการขอพระราชทานทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รวมทั้งค านึงถึงกฎระเบียบ                       
ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) ก่อนเสนอสภาสถาบัน 

2.  สถาบันอุดมศึกษาต้องพิจารณาสาขาวิชาที่จะขอพระราชทานทูลเกล้าฯ                        
ถวายให้มีความเหมาะสม เช่นพิจารณาจาก 

1) สาขาวิชาที่ทรงริเริ่มหรือทรงเกี่ยวข้องด้วยมาก่อนแล้ว 
2) สาขาวิชาที่จะทูลเกล้าถวายต้องเป็นสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน

อยู่ในปัจจุบันมีความส าเร็จและความเป็นเลิศของสาขาวิชานั้นในสถาบันอุดมศึกษาของตน  และเป็นที่ยอมรับ                        
ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ด้วย 
  



( 26 ) 

ทั้งนี้ ให้ใช้แนวปฏิบัตินี้ในการกลั่นกรองความเหมาะสม  และเสนอไปยังส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เพื่อรวบรวมข้อมูลและพิจารณาต่อไป   

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบขอพระราชทานทูลเกล้าฯ                              
ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริ
วัณณวรีนารีรัตนราชกญัญา 

อาศัยอ านาจความตามในมาตรา 17 (7)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ประกอบกับความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ว่าด้วยการให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2548  จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเพ่ือโปรดพิจารณา 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า การถวายปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แล้วจะไม่สามารถถวายผู้อ่ืนได้อีก หมายความว่าอย่างไร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ  ศิริชานนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร                         
ชี้แจงว่า ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพว่าด้วยการให้ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2558  ความในข้อ  6  และข้อ  8  มีให้น ามาใช้บังคับแก่กรณีตามวรรคหนึ่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์  อยู่ส าราญ  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ                
และงานทะเบียน  ชี้แจงว่า จากการสอบถามไปยัง  2  หน่วยงาน  คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี  ซึ่งมีกรณีที่ทูลเกล้าถวาย แนะน าว่าการติดต่อกับส านักราชวังจะไม่มีการมอบปริญญาบัตร
กิตติมศักดิ์ให้กับบุคคลทั่วไป หลังจากนั้น ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ประสานงานไป                           
ยังหน่วยงาน 904 ถึงขั้นตอนจะต้องท าอย่างไร โดยทั่วไปตามธรรมเนียมจะไม่มีการมอบปริญญาบัตร
กิตติมศักดิ์ให้กับบุคคลทั่วไปถ้าหากมีการทูลเกล้าถวาย 

ดร . จี ร ะ   ห งส์ ล ด า รมภ์   ก ร รมกา รสภ ามหาวิ ท ย าลั ย ผู้ ท ร ง คุณวุ ฒิ                                                 
แสดงความคิดเห็นว่า มหาวิทยาลัยอ่ืนไม่มีกฎระเบียบในลักษณะนี้ เท่าที่ทราบ การรับถวายปริญญาบัตร
กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยต้องการบุคคลที่มีคุณภาพ  และเป็นเกียรติศักดิ์ศรีให้กับมหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย  เทียนทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
แสดงความคิดเห็นว่า เท่าที่มีประสบการณ์   ราชภัฏและราชมงคลจะไม่ได้ เป็นธรรมเนียมทูลเกล้า                                  
ถวายปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ แก่ ราชนิกู ล ในปี เดี ยวกันจะไม่สามารถเสนอคน อ่ืนได้ รวมทั้ ง                                                    
สมเด็จพระสังฆราชด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์  อยู่ส าราญ  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ                          
และงานทะเบียน ชี้แจงว่า ในขั้นตอนต่อไปเป็นการส่งไปกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย                                         
และนวัตกรรมแจ้งเพ่ือทราบ  และส่งไปยังหน่วยงาน 904  เพ่ือด าเนินการทูลเกล้าถวายเพ่ือพิจารณา 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 
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4.9 การแต่งตั้ งกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)                            
แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัย  จันทร์มณี  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.บ.ม.                                    
ตามข้อ 4 (5) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561  ซึ่งแต่งตั้งจากคณบดีซึ่งคัดเลือกกันเองจากผู้ซึ่งไม่เป็น
กรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย จ านวนสองคน เป็นกรรมกา ร  ตามค าสั่ ง                                         
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่  018/  2561  ลงวันที่   27  สิงหาคม  2561                                           
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ได้รับการแต่งตั้งเป็น                                           
รองอธิการบดี และได้ลาออกจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงมีผลให้กรรมการตามองค์ประกอบ
ดังกล่าวว่างลง จ านวนหนึ่งคน 

เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการ ก.บ.ม. แทนต าแหน่งที่ว่างลงในส่วนขององค์ประกอบ                               
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561 ข้อ 4 (5) คณบดีซึ่งคัดเลือกกันเองจากผู้ซึ่งไม่เป็นกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่างลง จ านวนหนึ่ งคน เป็นกรรมการ  มหาวิทยาลัย                        
จึงก าหนดให้มีการประชุมให้คณบดีเพ่ือคัดเลือกกันเองให้ได้กรรมการจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ                              
เมื่อวันอังคารที่  5  พฤษภาคม  2563  เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสโรบล ชั้น 2 อาคารส านักงาน
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ปรากฏว่าที่ประชุมได้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม                                  
ในการเป็นกรรมการ ก.บ.ม. ตามข้อ 4 (5) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว                                 
คือ นางสาวณภัทร  ยศยิ่งยง  คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  จึงเห็นควรแต่งตั้ง นางสาวณภัทร                          
ยศยิ่ งยง  แทนต าแหน่งกรรมการที่ ว่ างลงในล าดับที่   7  โดยให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้ าที่                                                  
เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) มีหน้าที่และวาระตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ 018/ 2561  ลงวันที่  27  สิงหาคม 2561  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  ซึ่งครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่  26  สิงหาคม  2564 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  ประกอบกับข้อ 4 (5) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                                 
ราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561                   
จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวณภัทร                          
ยศยิ่งยง  เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

5.1 การต่อสัญญาเช่าที่ดินศาสนสมบัติกลางลออ ทุ่งมหาเมฆ 

ตามที่ส านักงานศาสนสมบัติได้ท าหนังสือถึงมหาวิทยาลัย ที่ พ.ศ. 0005/ 03156                 
ลงวันที่   27  มีนาคม  2563  เรื่ อง แจ้งต่อสัญญาเช่าที่ดินศาสนสมบัติกลางลออ ทุ่ งมหาเมฆ                          
และมหาวิทยาลัยมีความประสงค์ต่อสัญญาเช่าที่ศาสนสมบัติกลางลออ ทุ่งมหาเมฆ  จึงได้ท าหนังสือ                 
แจ้งการต่อสัญญาเช่าที่ดินศาสนสมบัติฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ขอต่อสัญญาเช่าที่ดินในพ้ืนที่ดังกล่าว ในช่วงตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2562                           
ถึงวันที่  30  กันยายน  2565  

2. ให้ความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัย เป็นกรณีพิเศษ โดยการปรับลดอัตราค่าเช่า
ที่ดินเนื้อที่  6 – 0 – 58  ไร่  ถือเป็นมาตรการช่วยเหลือเยียวยาให้กับนักศึกษาในสถานการณ์ปี 2563              
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID – 19  โดยในปีแรก มหาวิทยาลัยของดจ่ายค่าเช่าเพ่ือน าไปใช้                             
ในการช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาในสถานการณ์ปี  2563  ที่มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID – 19                  
และในปี  2564  และ  2565  ขอลดค่าเช่าจ านวน  50  เปอร์เซ็นต ์

ทั้งนี้ ได้แนบส าเนามติมหาเถรสมาคม  ครั้งที่ 22/ 2553  เรื่อง การปรับปรุงอัตรา
ค่าเช่าที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง  และหนังสือราชการภายนอก เรื่อง การต่อสัญญาเช่าที่ดินศาสน
สมบัติกลางลออ ทุ่งมหาเมฆ     

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (1)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบการต่อสัญญาเช่าที่ดิน                
ศาสนสมบัติกลางลออ ทุ่งมหาเมฆ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์   ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย   แสดงความคิดเห็นว่า                          
หากศาสนสมบัติกลางลออ ทุ่งมหาเมฆ ปรับลดอัตราค่าเช่าที่ดินแต่มหาวิทยาลัยไม่ให้ศาสนสมบัติ                         
กลางลออ ใช้พื้นที่ทางเข้าออกของมหาวิทยาลัยจะมีความขัดแย้งเกิดข้ึนหรือไม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์  ศรีเมืองธน  รองอธิการบดี   ชี้แจงว่า เป็นเรื่อง                            
ของสัญญาเช่าที่ดินในพ้ืนที่ดังกล่าวระบุไว้ชัดเจนว่า ไม่สามารถใช้ทางเข้าออกของมหาวิทยาลัยได้ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัยสอบถามถึงการพักอาศัย                               
ในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรบ้าง และการประสานงานกับสภาอุตสาหกรรม                               
แห่งประเทศไทยราบรื่นหรือไม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์  ศรีเมืองธน  รองอธิการบดี ชี้แจงว่า มีนักศึกษา                         
เช่าหอพักของมหาวิทยาลัยอยู่เรื่อยๆ ส่วนเรื่องของการประสานงานกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                    
มีความราบรื่นดี 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  รับทราบ 

  



( 29 ) 

5.2 การแต่งตั้ งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่ งผู้ บริหาร                               
แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ตามองค์ประกอบ
มาตรา 15 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  ซึ่งเลือกจากผู้ด ารง
ต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการวิทยาลัย และหัวหน้า         
ส่วนราชการ ที่ เรียกชื่ออย่าง อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ้นจากการด ารงต าแหน่ง กรรมการ                  
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จ านวน  4  ราย คือ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ  ศิริชานนท์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์  ภัยวิมุติ  3) นายพิษณุวัตร  สุจวิพันธ์  และ 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัย  
จันทร์มณ ี

เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 15 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 แทนต าแหน่งที่ว่างลง มหาวิทยาลัยจึงต้องด าเนินการ         
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ        
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร พ.ศ.  2556
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าประกาศกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร เรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ   ศิริชานนท์ 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัย  จันทร์มณ ี
3) นายพิษณุวัตร   สุจวิพันธ์ 
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว เอ่ียมแฉล้ม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่ งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร                      
พ.ศ. 2556  จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพ่ือโปรดทราบการแต่งตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

- ไม่มี - 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  ในวันพุธที่  10  มิถุนายน  2563  เวลา 13.30 น.  
หากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลาย รัฐบาลประกาศยกเลิก                                                
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  แล้วนั้น จัดให้มีการประชุม ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์  
ไกรฤกษ์  ชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5  ธันวาคม  2550  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                            
ราชมงคลกรุงเทพ 
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เลิกประชุมเวลา   17.30 น. 

 
  
 นางฉัตรกาญจน์  ดรุมาศ           
          ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย            
           ผู้จดและตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์  ภัยวิมุติ 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย             
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 ดร.ศักดิ์ทิพย์   ไกรฤกษ์ 
 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 


